

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.พม.ครั้งที่ ๔๐๘/๕๗-๕๙ วันพุธที่ ๐๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
 ห้องประชุม ชั้น ๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
 ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รมว.พม.	<p>๑.การประชุม ครม. โดย ร.บม. เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๙ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ พม. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับทราบการรายงานผลการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ - เห็นชอบการต่ออายุสัญญาประกันเงินเกินบัญชีของสำนักงานธนุเคราะห์ - ร.บม.(นายวิษณุ เครืองาม) ได้เสนอเรื่องการใช้มาตรา ๕๕ กับโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี 'ปทุมธานีโมเดล' ซึ่งเป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาที่ดิน <p>ประเด็นหลักๆ ที่กระทรวงควรรับทราบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร.บม.ขอขอบคุณทุกกระทรวงที่เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทบคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเสด็จกวีราชสมภพครบ ๗๐ ปี เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๒๕๕๙ - เฝ้าระวังและติดตามการขุดลอกคลอง การบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน - ปัจจัยสำคัญด้านเศรษฐกิจและการจ้างงาน และเน้นดูแลกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อย อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส โดย ร.บม.(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้เสนอว่าจะขอประชุมกับ พม.เรื่องการดูแลกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ โดยใช้เป็นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจ - ศูนย์ต่างๆ ที่ได้จัดตั้งขึ้นในกระทรวง ขอให้มีความเชื่อมโยงในการดำเนินงาน - ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย และของดีของไทย - การเปิดเรือนยอดบรมมังคลานุสรณ์ โดยให้ ร.มต.ทุกกระทรวงเข้าร่วมในวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป - ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ - การสร้างเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ - ร.บม.(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เสนอเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกกระทรวง ขอให้ขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ต่อไป ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน - การทำงานด้านการเมือง ต้องทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 	ทุกหน่วยงาน
	<p>๒. จากการรายงานข่าว กรณี ชาย อายุ ๗๙ ปี ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ กระดูกหักงอมีครุฑ ต้องรับการเย็บดูบุตร ๒ คน ป่วยเป็นโรคทางจิตและพิการทางด้านเคลื่อนไหว ที่ จ.ชัยนาท ขอให้หน่วยงานของกระทรวงฯ เข้าไปติดตาม/ให้ความช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจ</p>	ผส./ทก/สป.
	<p>๓. การขับเคลื่อนในระยะต่อไป</p> <p>๓.๑ กรณี เด็กแสดงความสามารถเกิน เวลา ๒๒.๐๐ น./เด็กชายหวงมาลัยและเด็กที่ตกชวยขอบ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๖ แนวทางการดูแลและการสร้างกระบวนการศึกษา</p> <p>๓.๒ ขอให้ขับเคลื่อนโครงการเขื่อนน้ำหนึ่งอย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้เด็กที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ และสรุปผลการดำเนินงานรายงานให้ ครม.ทราบต่อไป</p> <p>๓.๓ นายมณฑิร บุญตัน ผู้สมัครของไทย ได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วย สิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ ขอให้สรุปแบบสืบรายงาน PMOC /เตรียมการต้อนรับและให้กำลังใจต่อไป และรายงานให้ ครม.ทราบ</p> <p>๓.๔ ขอให้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ /ขยายผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูคนขอทาน/ลดสาเหตุการขอทาน/การบังคับใช้กฎหมาย และรายงานให้ ครม.ทราบต่อไป</p> <p>๓.๕ การบริหารโครงการเตรียมการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนในช่วงปลายปี นี้ให้มีเอกภาพในการบริหารจัดการ</p> <p>๓.๖ ขอติดตามการจัดตั้งศูนย์อาเซียน ศูนย์คำมพูช และการจัดตั้งศูนย์ภาษา ในปี ๒๕๖๐ ต่อไป</p> <p>๓.๗ การจัดฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาแก่อาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ ให้มีมาตรฐาน สร้างระบบเครือข่าย มีความชัดเจน ที่กระทรวงจะสามารถดูแลหญิงไทยได้ทั่วโลก และรายงานให้ ครม.ทราบต่อไป</p> <p>๓.๘ ขอติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านประชารัฐและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ</p> <p>๓.๙ ขอให้ทุกหน่วยงาน เน้นเรื่องการดำเนินงานให้ตรงเป้าหมายมากที่สุด สามารถดำเนินการให้เป็นรูปธรรมและวัดผลได้ ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด และสามารถขยายผลการดำเนินโครงการต่างๆ ได้</p>	<p>ดย.</p> <p>ดย.</p> <p>พท.</p> <p>พส.</p> <p>สก.</p> <p>สป.</p> <p>สก.</p> <p>พช/กคช/ผส. ทุกหน่วยงาน</p>

ทราบ เร่งรัดด่วนที่สุด ที่ ๗๑ ๑๑๐๗ ๒๐๕๑ กว. ๗ มิ.ย. ๒๕๕๙

พิภพพร
 (นางสาวพิชชาภรณ์ ล่วงเพชร)
 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
 ๑๕ มิ.ย.๒๕๕๙

เรณู
reenu
 (นางนภา เศรษฐกร)

รสุพร
 (นางสาวแรมรุ้ง สุบรรณเสนีย์)
 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
 ๑๕ มิ.ย.๒๕๕๙

เขียนทำนอง
 เพื่อโปรดปรานและ
 พิจารณาสั่งการ.
อนันต์
 ผอ.กคช.
 ๑๘ มิ.ย. ๕๙